



โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: ธุรกิจตลาด/การเมือง

วันที่: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5759

Col.Inch: 37.38 Ad Value: 33,642

หัวข้อข่าว: สอบโกงข้าวจีทูจีล็อต2เดือด

หน้า: B9(บพ)

PRValue (x3): 100,926

ศิลปิน: ชาว-ดำ

สอบโกงข้าวจีทูจีล็อต2เดือด

ทนายยังลักษณะชัดปช.หวังผลการเมือง ปูดช่วยบุญทรงแลกลากเงื้อมยื่นเชียง

โพสต์ทูเดย์ - “นริชชัย” โต้ ป.ป.ช.ค้ายทุจริตจีทูจีข้าวล็อต 2 เอื้อเกมการเมือง “วัชรพล” สอนไม่เกี่ยวยันมีหลักฐานเกี่ยวข้องเพิ่มเติม

นายนริชชัย หล้าแหล่ง ทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ เปิดเผยว่า ไม่แปลกใจที่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกมาระบุผลสืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตจีทูจีข้าวล็อต 2 พบมีผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม เพราะมีข่าวมาโดยตลอดว่ากรรมการ ป.ป.ช.บางคนได้วิ่งเข้าออกเรือนจำเป็นประจำ และมีจำเลยในคดีจีทูจีหลายรายมีสิทธิพิเศษไม่ต้องอยู่ในเรือนจำ แต่อยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลตำรวจแทน

ทั้งนี้ กรรมการ ป.ป.ช.คนเดียวขณะนี้ ได้มีความพยายามนำคดีจีทูจีนี้เข้าที่ประชุม ป.ป.ช.เป็นวาระจร เพื่อให้ตั้งอนุกรรมการไต่สวน แต่กรรมการ ป.ป.ช.หลายท่านไม่เอาด้วย เพราะเห็นว่ายังไม่เหมาะ แต่

ด้วยเป็นคนดีมีผลได้เสียในทางการเมือง จึงได้มีการนำเข้าที่ประชุม ป.ป.ช. และมีการประชุมกันหามรุ่งหามค่ำ มีความขยันเป็นพิเศษจนแข่งคดีนาฬิกาหุ และคดีทุจริตโรงพักไปชนิดขาดลอย

ด้านแหล่งข่าวเปิดเผยว่า การที่นายนริชชัยระบุว่าจำเลยในคดีจีทูจีหลายรายมีสิทธิพิเศษไม่ต้องอยู่ในเรือนจำนั้น น่าจะหมายถึงนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ ซึ่งต้องโทษจำคุก 42 ปี ในคดีทุจริตระบายข้าว ป่วยด้วยโรค

หมอนรองกระดูกสันหลังและต้นคอเคลื่อน ซึ่ง พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา นายบุญทรงเข้ารับการรักษาทั้งในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจแบบเข้าๆ ออกๆ อยู่หลายครั้ง และเตรียมผ่าตัดและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในสัปดาห์หน้า ท่ามกลางกระแสข่าวได้มีการเจรจาต่อรองกันเพื่อนำนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนาย

ทักษิณ มาไต่สวนในคดีดังกล่าว

ด้าน พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่การรีอคดีเดิม แต่ ป.ป.ช.ทำตามข้อมูล พยานหลักฐาน และตามที่มีการกล่าวหา เป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มแรก เพราะสัญญาการขายข้าวเป็นคนละสัญญากัน และคงห้ามไม่ได้หากจะมีความพยายามเชื่อมโยงว่ามีผลได้ผลเสียทางการเมือง ส่วนผู้ถูกกล่าวหาจะเป็น น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายทักษิณ และเครือญาติ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ■